

# LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 20 năm xây dựng và phát triển

Ngày 7/6/1999, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 779/1999/QĐ-UB cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Qua 20 năm xây dựng và phát triển (1999 - 2019), Liên hiệp từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2000 - 2005, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 10 hội thành viên. Sau Đại hội đã tăng thêm 5 hội thành viên và 2 trung tâm trực thuộc với 35.523 hội viên. Qua các kỳ đại hội, số lượng hội thành viên, hội viên không ngừng tăng. Đến Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp đã có 25 hội thành viên với hơn 156.390 hội viên. Nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp từng bước đổi mới, hiệu quả với những kết quả nổi bật.

Về công tác tư vấn phân biệt và giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tập hợp, tập huấn và thực hiện tốt một số nhiệm vụ tư vấn, phân biệt, giám định xã hội các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh và của các sở, ngành như đề án "Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035", đề án "Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2017 - 2020"; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật như: Luật Quy hoạch, Luật Cảnh vệ, Luật Đất đai; tổ chức hàng loạt các hội thảo khoa học như "Cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển bền vững ngành chăn nuôi tỉnh Thái Bình"; "Tác hại của việc sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi"; "Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong chăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm"...



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các tác giả tiêu biểu có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Liên hiệp đã phối hợp tổ chức thành công 7 hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh với 736 giải pháp tham gia, trong đó 253 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh, 17 giải pháp đoạt giải toàn quốc; 5 công

trình của 4 tác giả được ghi vào sách vàng sáng tạo khoa học Việt Nam. Liên hiệp cũng đã phối hợp tổ chức 3 cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh với 376 giải pháp tham gia và có 114 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và 5 giải toàn quốc. Hằng năm, nhân dịp ngày tết cổ truyền và dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Liên hiệp đã tham mưu mời lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho các trí thức tiêu biểu và biểu dương, chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời cho các tác giả đoạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; xây dựng dự án đề tài và báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt đề án giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học công nghệ.

Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã phối hợp triển khai 32 dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ và 41 dự án phi chính phủ, trong đó có dự án "Giải pháp thu gom, phân loại, xử lý rác thải trong cộng đồng dân cư và rác thải nông nghiệp ngoài đồng ruộng, bảo vệ môi trường sống tốt lành cho người dân nông thôn Thái Bình"; dự án "Phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, cải thiện tiếp cận nước sạch và sinh kế bền vững tại xã Nam Cường, huyện Tiên Hải" và dự án "Quy hoạch nâng lượng địa phương tại xã Bắc Hải, Nam Cường, huyện Tiên Hải"...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen và cúp vàng trí thức khoa học và công nghệ, danh hiệu chiến sĩ thi đua, Huy chương vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và bằng khen cho 65 tập thể và 168 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 7 cá nhân có thành tích tham gia vào hoạt động của Liên hiệp Hội.

Kể thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, phần đầu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, Liên hiệp tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phân biệt và giám định xã hội, tham gia nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học; tổ chức có hiệu quả hoạt động thông tin và phổ biến những kiến thức khoa học, công nghệ mới cho nhân dân; tổ chức tốt hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp và các hội thành viên; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế. Tranh thủ sự tạo điều kiện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự trao đổi học tập kinh nghiệm với liên hiệp hội các tỉnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện của của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành, đặc biệt là công lao đóng góp to lớn của nhiều thể hệ cán bộ lãnh đạo, các hội thành viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

**LÊ HỒNG SƠN**  
(Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh)

# ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Gần 30 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh việc thành lập, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ chức truyền thông, tư vấn gắn liền với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGD), Hội KHHGD tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn, góp phần chăm sóc sức khỏe, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Đề tài tầm soát ung thư cổ tử cung do Hội KHHGD tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu dân số và phát triển nông thôn (Trường Đại học Y Dược Thái Bình) thực hiện là một trong những đề tài thiết thực, có tính ứng dụng thực tiễn cao khi chỉ ra các nguy cơ gây ung thư cổ tử cung và cách phòng tránh cho nữ giới. Thông qua các lớp truyền thông cho phụ nữ ở độ tuổi từ 19 - 70, học sinh từ 10 - 19 tuổi tại 6 xã của huyện Vũ Thư và Kiến Xương, đề tài đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về ung thư cổ tử cung, từ đó biết cách phòng tránh. Bên cạnh đó, những người thực hiện đề tài còn phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức khám, tư vấn, xét nghiệm miễn phí cho trên 2.000 phụ nữ của 6 xã. Qua khám, tư vấn và xét nghiệm đã phát hiện 12 ca loạn sản, có dấu hiệu tiến ung thư để điều trị kịp thời.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội KHHGD tỉnh chia sẻ: Mục đích hoạt động của Hội là nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đem lại hạnh phúc cho người dân trên cơ sở nhân đạo. Do đó, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, Hội đã tập hợp đồng đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện các đề tài, đóng góp trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp

cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của người dân. Nhờ đó, các đề tài được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn, góp phần đáng kể trong hoạt động chăm sóc CSSKSS cộng đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Hội KHHGD tỉnh đã tham gia nghiên cứu và ứng dụng nhiều đề tài ở các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, đó là nhóm đề tài về các biện pháp tránh thai; chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai; chăm sóc sức

CSSKSS tại cộng đồng với hơn 80.000 lượt người tham gia. Các phòng khám của Hội đã thực hiện khám cho khoảng 8.300 lượt khách hàng, thực hiện 18.600 lượt kỹ thuật; trong đó nhiều khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, người khuyết tật, gia đình chính sách được khám miễn phí.

Hiện nay, dù còn khó khăn về kinh phí thực hiện đề tài song Hội KHHGD tỉnh sẽ tiếp tục động viên,



Cán bộ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân.

khỏe phụ nữ và nhóm đề tài về chăm sóc sức khỏe trẻ em, vị thành niên. Trong số các nhóm đề tài có 2 đề tài cấp tỉnh là: "Thực trạng sinh sản ở vùng đồng bào Công giáo tỉnh", "Thực trạng và đề xuất giải pháp phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản dưới của nữ công nhân viên chức trên địa bàn thành phố Thái Bình" và 17 đề tài cộng tác với các ngành, đơn vị. Các đề tài không chỉ nâng cao năng lực, trình độ nghiên cứu, truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ cho cán bộ, hội viên mà còn giúp người dân có thêm sự hiểu biết về các phương pháp tránh thai, tự chăm sóc bản thân khi mang thai, các bệnh sản khoa, chăm sóc trẻ em ở từng độ tuổi. Từ việc nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, hàng năm, Hội KHHGD tỉnh đã tổ chức trên 300 buổi truyền thông, cung cấp dịch vụ

khẩn thường cán bộ, hội viên có nhiều nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Minh Nguyệt cho biết thêm: Hội luôn trân trọng đề nghị tư vấn và những người cộng tác xây dựng các đề tài. Vì thế, Hội sẽ lập danh sách đề nghị Trung ương Hội KHHGD Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Hội cũng mong các đề tài đã thực hiện được đánh giá lại để hoàn thiện hơn, nâng cao hiệu quả triển khai thi công đồng. Trong thời gian tới, bên cạnh việc củng cố tổ chức, phát triển các mô hình, câu lạc bộ CSSKSS, KHHGD, Hội sẽ tập trung nghiên cứu các biện pháp tránh thai và ung thư cổ tử cung để nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

**NHƯ HOANG**

Hộ đã xây nhà nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí; hộ đã được phê duyệt hỗ trợ kinh phí nhưng chưa muốn xây nhà; nhiều trường hợp có tên trong danh sách đề án được phê duyệt hỗ trợ nhưng không đủ điều kiện; nhiều trường hợp khác đủ điều kiện nhưng lại là những trường hợp phát sinh không trong danh sách đề án được phê duyệt... - đó là những bất cập, tồn tại trong triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho người có công (NCC).

## Bất cập vì ngành này lập đề án, ngành khác triển khai thực hiện

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến tháng 4/2019, toàn tỉnh đã có 15.221 hộ (đạt 59% số hộ của đề án) đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí trong đó 14.244 hộ đã xây mới, sửa chữa xong nhà ở và được giải ngân, còn 977 hộ chưa giải ngân kinh phí nguyên nhân chủ yếu do công trình chưa hoàn thành hoặc không còn nhu cầu. Còn lại 10.609 hộ (chiếm 41% số hộ trong đề án) đang rà soát lại. Qua rà soát lại có 2.729 hộ đủ điều kiện trình UBND tỉnh hỗ trợ; còn 7.880 hộ (chiếm 30,5% số hộ của đề án) không còn nhu cầu hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ. Bên cạnh đó, cũng qua rà soát lại, toàn tỉnh phát sinh mới 3.649 gia đình NCC đủ điều kiện được hỗ trợ có nhà ở đột nát cần được hỗ trợ xây, sửa nhà ở. Như vậy, cùng với 977 hộ đã có quyết định hỗ trợ kinh phí nhưng chưa nghiên cứu được công trình để giải ngân, toàn tỉnh hiện còn hơn 6.300 số hộ đủ điều kiện trong đề án và đủ điều

# XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VÌ sao chậm tiến độ?

## KỶ 2: NHIỀU NGUYÊN NHÂN... CHẬM



Người có công xã Bách Thuận (Vũ Thư) mong muốn sớm có kinh phí để cải thiện nhà ở.

điều kiện mới phát sinh đang cần được hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa nhà ở. Tại sao lại nảy sinh những bất cập và có nhiều sự thay đổi này trong việc triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho NCC. Trong lý giải của mình, ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân tích chủ yếu do nguyên nhân khách quan là quá trình từ khi triển khai đề án đến khi có kinh phí trung ương cấp về kéo dài nhiều năm. Cụ thể: việc rà soát, xây dựng đề án từ cuối năm 2013 song đến tận năm 2017 trung ương mới bắt đầu giải ngân kinh phí cho các địa phương. Trong 4 năm

này, những quy định về các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ xây, sửa nhà ở đã có nhiều thay đổi ví dụ như trước đây đối tượng bị ảnh hưởng của chất độc da cam/Đioxin chưa thuộc diện được hỗ trợ xây, sửa nhà ở theo quy định mới đây là đối tượng được hỗ trợ xây, sửa nhà. Bên cạnh đó, trong giai đoạn năm 2013 (tức là giai đoạn lập đề án ban đầu), ngành Xây dựng được giao là cơ quan thường trực thực hiện đề án nhưng đến khi vào thực hiện (giai đoạn giải ngân kinh phí năm 2017) cơ quan thường trực lại chuyển sang ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Trải qua nhiều năm

và do có sự thay đổi về cơ quan thường trực thực hiện, dẫn đến sự lúng lúng không còn, khi bước vào giai đoạn giải ngân, phải tiến hành rà soát, làm lại hồ sơ từ đầu. Bên cạnh đó, do khi triển khai đề án trong giai đoạn đầu (năm 2013), Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì trong việc rà soát đối tượng NCC với cách mạng có nhu cầu cải thiện nhà, đây không phải là ngành quản lý đối tượng chính sách, NCC nên việc rà soát, đưa vào diện hỗ trợ chưa chuẩn xác.

## Bất cập do thời gian thực hiện kéo dài

Sau rà soát lại, tình trạng của đối tượng cũng như nhà ở của đối tượng đã có nhiều thay đổi. Rất nhiều đối tượng NCC thuộc diện được hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà đã từ trần, chuyển đi sinh sống nơi khác hoặc không còn nhu cầu xây dựng. Đặc biệt, sau 4 - 5 năm, tình trạng nhà ở của đối tượng cũng có nhiều thay đổi. Khi lập hồ sơ vào năm 2013, nhiều nhà ở diện chỉ sửa chữa nhưng khi lập danh sách chốt lại chuyển sang tình trạng phải xây mới, hoặc ngược lại... Tại xã Quang Trung (Kiến Xương), theo quyết định phê duyệt của tỉnh, toàn xã có 85 hộ nằm trong đề án được hỗ trợ, tuy nhiên trong quá trình triển khai đến nay đã có 48 hộ có sự thay đổi (chiếm tới

## Ông Vũ Văn Trí, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng



Trong quá trình triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện Đông Hưng đã tích cực vào cuộc với mong muốn người có công sớm được xây dựng nhà. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nhà ở kéo dài thời gian, kinh phí chậm giải ngân nên dẫn đến tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công chậm lại. Bên cạnh đó, một số địa phương cán bộ chuyên môn năng lực còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều công việc nên việc triển khai chậm. Việc tuyên truyền tài cơ sở về những văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh chưa cụ thể dẫn đến nhiều người có công chưa hiểu rõ chính sách hỗ trợ. Chính quyền một số địa phương thực sự chưa vào cuộc quyết liệt, công việc giao cho cán bộ chuyên môn nhưng không có sự kiểm tra, giám sát dẫn tới nhiều hộ không đạt yêu cầu vẫn có trong danh sách phải rà soát lại cũng là lý do dẫn tới tiến độ xây dựng chậm lại.

## Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Tây Tiến (Tiên Hải)



Toàn xã Tây Tiến có 78 hộ thuộc diện hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết tháng 4/2019 mới chỉ có 57 hộ có quyết định phê duyệt kinh phí của tỉnh, 1 hộ từ nguồn kinh phí xã hội hóa, 20 hộ còn lại chưa có quyết định phê duyệt xuất phát từ nhiều lý do, một số hộ phải thẩm định lại, có hộ đi vắng, hộ chết cả vợ chồng, hộ không đủ điều kiện, không có nhu cầu... nên việc hoàn thiện lại hồ sơ mất nhiều thời gian dẫn đến tiến độ xây dựng nhà ở chậm so với kế hoạch. Đây là khó khăn chung của nhiều xã trong huyện chứ không riêng Tây Tiến. Để hoàn thành kế hoạch, theo tôi không chỉ có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương mà bản thân hộ người có công cũng phải chủ động phối hợp và thống nhất để thực hiện thì mới bảo đảm tiến độ xây dựng được.

## Ông Nguyễn Văn Bốn, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Bách Thuận (Vũ Thư)



Triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, cấp xã là đơn vị trực tiếp rà soát các hộ để lập danh sách. Tuy nhiên, khi địa phương đã hoàn thiện chuyển hồ sơ lên cấp trên các hộ người có công tiếp tục phải chờ đợi kết quả xét duyệt mất thời gian mới có quyết định hỗ trợ kinh phí, việc triển khai bị chậm lại. Chưa kể đến việc bản thân người có công cũng thay đổi quyết định dẫn đến khó khăn cho cán bộ cơ sở trong việc lập danh sách để đề nghị hỗ trợ kinh phí. Trong, việc thay đổi trong quá trình triển khai đề án ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ do phải rà soát lại, làm lại hồ sơ, chuyển đổi kinh phí... dẫn đến tiến độ chậm lại. Cùng với những nguyên nhân khách quan như đã phân tích ở trên thì còn một nguyên nhân không nhỏ là trong các quá trình rà soát, lập hồ sơ tại nhiều địa phương, không ít cán bộ cơ sở có năng lực hạn chế, mang nặng tư duy lợi ích làng xóm, họ hàng dẫn tới việc lập hồ sơ chưa khách quan, công bằng. Có đối tượng thực sự có

nhu cầu xây dựng nhà ở nhưng không được thông báo, hướng dẫn làm hồ sơ, có đối tượng không đủ điều kiện lại lọt vào danh sách đề án được hỗ trợ. Thêm đó, sự chậm trễ trong quá trình lập hồ sơ, giải ngân còn có nguyên nhân xuất phát từ phía các gia đình NCC. Anh Nguyễn Quang Hùng, cán bộ lao động - Thương binh và xã hội xã Văn Trường (Tiên Hải) chia sẻ: Việc triển khai thực hiện chế độ đối với đối tượng chính sách, NCC luôn là một việc làm cần phải thận trọng vì liên quan đến nhiều hồ sơ, giấy tờ song việc thực hiện chương trình hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho NCC những năm qua là một trong những công việc khó khăn nhất trong thực hiện chính sách cho NCC từ trước tới nay. Theo chia sẻ của anh Hùng, từ lúc rà soát, lập đề án ban đầu vào năm 2013 đến nay, cùng với những thay đổi trong rà soát, lập lại danh sách do cơ quan cấp trên yêu cầu, bản thân các đối tượng được hỗ trợ xây, sửa nhà ở cũng liên tục thay đổi quyết định, khi thì muốn xây mới, khi thì muốn sửa nhà, khi thì quyết tâm xây, lúc lại không còn nhu cầu nữa dẫn đến nhiều khó khăn cho cán bộ cơ sở và dẫn đến việc chưa thể giải ngân kinh phí cho một số hộ. Bên cạnh những gia đình ngập ngừng giữa xây và sửa, cũng có những gia đình hoàn toàn vì lý do khách quan mà chưa thể khởi công xây nhà như đột ngột trong gia đình có người thân qua đời, mắc bệnh hiểm nghèo... nên đành phải dừng lại mong muốn có nhà mới.

(còn nữa)  
**TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG**